

รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

ผ่านระบบออนไลน์ WebEx Meeting

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ. พรพจน์	เฟื่องธารทิพย์	ประธานกรรมการ
2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต	จิรจรียาเวช	ที่ปรึกษา
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ธัช	อิทธิกุล	รองประธานกรรมการ
4.	รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน	ศรีตัจจะลักษณ์	กรรมการ
5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ขจรเกียรติ	เจนบดินทร์	กรรมการ
6.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ราชัย	จึงสมจิตต์	กรรมการ
7.	อาจารย์ ทพ. คมสัน	ลาภาอุตย์	กรรมการ
8.	อาจารย์ ดร.สิริรัก	ศุภอมรกุล	กรรมการ
9.	นศ. ทพ. นกสิทธิ์	จิตรตรง	กรรมการ (ผู้ประสานงานชั้นปี 6)
10.	นศ. ทพ.อภิชา	เฉลิมสุขสันต์	กรรมการ (ผู้ประสานงานชั้นปี 5)
11.	นศ.ทพ. ดิฐกุล	พจน์มนต์ปิติ	กรรมการ (ผู้ประสานงานชั้นปี 3)
12.	นศ. ทพ.วีรภัทร	พณิชย์เจริญใจ	กรรมการ (ผู้ประสานงานชั้นปี 2)
13.	อาจารย์ ทพญ. สิริทิพย์	อมรสุรเดช	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1.	รองศาสตราจารย์ ทพญ.อรพินท์	เต็มวิษากร	ที่ปรึกษา (ติดภารกิจ)
2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรางคณา	ชิดช่วงชัย	ที่ปรึกษา (ติดภารกิจ)
3.	อาจารย์ ทพญ. ยอดหทัย	สาตราวาทะ	กรรมการ (ติดภารกิจ)
4.	นศ.ทพ. กาญจนภรณ์	เศรษฐวงศ์	กรรมการ (ผู้ประสานงานชั้นปี 4) (ติดภารกิจ)

1 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งจากประธาน

2 1.1 บันทึกการประชุมย้อนหลังทางเว็บไซต์

3 ประธานแจ้งให้กรรมการฯ สามารถติดตามรายงานการประชุมย้อนหลังของในปีนี้และปีอื่นๆได้ทางเว็บไซต์
4 <http://dt2.mahidol.ac.th/advisor/lect2.html> นอกจากนี้ ในเว็บไซต์จะมีรายชื่อกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา และการ
5 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาของในปีที่ผ่านมา

6 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบตามที่แจ้ง

7 1.2 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

8 1.2.1 กิจกรรมงานพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2 (11 มีนาคม 2563)

9 กิจกรรมงานพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2 ในรูปแบบละครเวที เรื่อง “ย้อน” ผ่านไปได้ด้วยดี ขอบขอบคุณทีมงาน
10 ผู้จัดทำละครเวทีและสโมสรนักศึกษาฯ

11 การแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ทางกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาได้ขอเงินสนับสนุนจากสมาคม
12 ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 15,000 บาท เพื่อเป็นค่าเช่าไมโครโฟนสำหรับละครมีราคาสูง เงินที่เหลือ
13 จากการขายบัตรสำหรับบุคคลภายนอกและเงินบริจาคขอให้นักศึกษาไปเป็นทุนในการทำกิจกรรมในอนาคตต่อไป มี
14 ข้อเสนอจากกรรมการฯ ในโอกาสต่อไป อาจจะทำสูจิบัตรเพื่อให้เครดิตกับนักศึกษาและทีมงาน

16 1.2.2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 (18 มีนาคม 2563)

17 กิจกรรมจัดในช่วงวันหยุด แต่เนื่องจากมีสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา จึงได้ทำเป็นรูปแบบ
18 ออนไลน์ผ่าน WebEx มีอาจารย์คมสัน เป็นผู้ดำเนินแทนการแทนอาจารย์รัช ที่ติดภารกิจ วิทยากรเป็นอาจารย์
19 ประจำของคณะฯที่เคยศึกษาต่อในต่างประเทศ ได้แก่ อาจารย์ชญชย์ (ประเทศออสเตรเลีย) อาจารย์นัจฉลิ
20 (สหราชอาณาจักร) อาจารย์พิภพ (ประเทศญี่ปุ่น) อาจารย์ชากร (ประเทศเยอรมัน) อาจารย์ประณัย (ประเทศ
21 สหรัฐอเมริกา)

22 ความเห็นจากนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปี 6 แจ้งว่า อาจารย์ที่เป็นวิทยากร บรรยายได้ดี แทรกประสบการณ์การ
23 เรียนและประสบการณ์ชีวิต ผู้ดำเนินงานรายงานว่า มีนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าฟัง ส่วนนักศึกษาปี 5 ไม่ได้
24 เข้าร่วมเนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลเรื่องการแนะแนว มีเว็บไซต์ระบบล่มหนึ่งครั้ง นักศึกษาอยากได้ไฟล์นำเสนอ
25 จากวิทยากร ประธานฝากอาจารย์คมสันติดต่อวิทยากร เรื่องไฟล์เนื่องจากอาจจะต้องปรับเนื้อหาบางส่วน และ
26 ขอให้ส่งวิดีโอให้ปี 5 ด้วย

27 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบตามที่แจ้ง และเห็นสมควรให้ดำเนินการตามที่เสนอ

28

1 1.3 กิจกรรมที่ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

2 เนื่องจากมีภาวะระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ทำให้กิจกรรมหลายกิจกรรมของนักศึกษาต้องถูกยกเลิก
3 และมีผลกระทบต่อนักศึกษาแต่ละชั้นปีดังนี้

4 **ชั้นปี 6** - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ตามกำหนดเดิม ต้องยกเลิกไป ประธานและที่ประชุม
5 เสนอว่าควรจัดกิจกรรมในลักษณะอื่นๆให้ ปี 6 เพื่อให้ต่อยอดการเปลี่ยนสถานภาพจากนักศึกษาเป็นทันตแพทย์ ส่วน
6 งานเลี้ยงอาจจะเลื่อนไปเป็นช่วงรับปริญญา

7 นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปี 6 มีกำหนดการจับฉลากใช้ทุนแบบออนไลน์วันที่ 15 พฤษภาคม และรายงานตัวเข้า
8 ทำงานวันที่ 18 พฤษภาคม เพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ นส.ทพ.ธนวุทธิ์ นายกสโมสรณ์นักศึกษาฯ เป็นกรรมการจับ
9 ฉลากใช้ทุน

10 อาจารย์บัณฑิต แจ้งว่าทางศปท.จะมีการประชุมต้นพฤษภาคม เพื่อหารือในเรื่องการสอบขอใบประกอบวิชาชีพ
11 ส่วนการอบรม CPR ที่ได้กำหนดไว้จะเป็นการเรียนออนไลน์ก่อน ส่วนภาคปฏิบัติกำลังหาหรือว่าจะจัดในต้นเดือน
12 พฤษภาคมโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย

13 การอบรม PCC ผู้สูงอายุ กำหนดการ วันที่ 20-24 เมษายน ยังมีตามเดิม แต่เปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์ โดย
14 อาจารย์คมสันเป็นผู้ดำเนินการ

15 **ชั้นปี 3 (ชั้นปี 4)** - กิจกรรมจิตตปัญญา ยกเลิก และฝากอาจารย์ศิริรัก แจ้งปี 3 และปี 4 หลักสูตรนานาชาติด้วย

16 **ชั้นปี 2 (ชั้นปี 3)** – กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตนและสุขภาพจิตที่ดีปีนี้ งดกิจกรรม ซึ่งปกติจะจัดช่วงก่อนปี
17 2 จบ ชั้นปี 3 หลังสอบปลายภาค ฝากคุณเรณู เพื่อใส่กิจกรรมนี้เข้าไปในตารางสอนของปีการศึกษาต่อไปด้วย

18 **ชั้นปี 1** - กิจกรรมปี 1 ทั้งหมด ถูกยกเลิก ทั้งกิจกรรม คุณานที่โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีศิริินทรและกิจกรรม
19 แลกเปลี่ยนการใช้ชีวิตและประสบการณ์ ฝากคุณเรณูทำหนังสือขอยกเลิกการขอคุณานที่โรงพยาบาล

20 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบตามที่แจ้ง และเห็นสมควรให้ดำเนินการตามที่เสนอ

21 1.4 ผลกระทบต่อนักศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19

22 ผู้ประสานงานชั้นปีได้รายงานผลกระทบต่อนักศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้

23 **ชั้นปี 6**

24 มีนักศึกษาที่สอบใบประกอบโรคศิลป์ไม่ผ่าน มี 2 คน (1 คนจบหลักสูตร ทบ.แล้ว อีก 1 คนยังไม่จบ) อาจารย์
25 บัณฑิตแจ้งว่า การสอบใบประกอบโรคศิลป์รอบที่ 2 อาจเลื่อนออกไป ทำให้อาจทำให้มีปัญหากับคนที่ยังสอบไม่ผ่าน
26 แล้วจะต้องใช้ทุนรับราชการ ซึ่งทันตแพทย์-สภานักศึกษาที่จบแล้วแต่ยังสอบใบประกอบโรคศิลป์ไม่ผ่าน บรรจุ
27 งานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขไปก่อน เมื่อสอบผ่าน จึงเปลี่ยนเป็นตำแหน่งทันตแพทย์

1 มีนักศึกษา 2 คน ที่ติดเคสวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ได้รับการประเมินผลไปแล้ว) อาจารย์
2 บัณฑิตแจ้งว่า นักศึกษาที่สอบงานต่างๆ เพื่อขอใบประกอบโรคศิลป์ตามเกณฑ์ของสพท.ครบแล้ว แต่ติดเคสบางส่วน
3 ที่ยังไม่เสร็จสิ้น อาจได้รับการพิจารณาผ่อนผัน

4 มีนักศึกษาปี 6 หลักสูตรนานาชาติอยากขอเลือกใช้ทุนในกระทรวงสาธารณสุข อาจารย์บัณฑิตชี้แจงว่า โดยปกติ
5 จะต้องให้ทันตแพทย์คู่สัญญาใช้ทุนลงตำแหน่งก่อน หากเหลือพื้นที่ที่ตำแหน่งไม่เต็ม จึงจะพิจารณาสำหรับทันต
6 แพทย์ที่ไม่ใช่คู่สัญญาที่สนใจด้วย ทั้งนี้อาจจะต้องไปดูระเบียบของ กระทรวงสาธารณสุขอีกที

7 **ชั้นปี 5**

8 นักศึกษาส่วนใหญ่กังวลเรื่องคลินิก เนื่องจากรายวิชาคลินิกตัดจบโดยไม่มีเมคอัพ ทำให้มีคาบคลินิกที่ลงไม่ครบ
9 นักศึกษาส่วนใหญ่กังวลเรื่องงานที่ต่อเนื่อง เช่น วิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ซึ่งไม่มีคาบให้ลงในปีแล้ว จะต้องมาทำต่อ
10 ในปีการศึกษาหน้า อาจารย์บัณฑิตแจ้งว่าอาจารย์กำลังรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่มีปัญหาอยู่

11 รายวิชาของสัลย์ฯ ยังไม่แจ้งวันสอบปลายภาค ส่วนรายวิชาของทันตกรรมหัตถการ และ วิชา Forensic จะให้สอบ
12 ตามปกติ

13 นักศึกษาที่ตอนนี้อยู่กลับบ้านที่ต่างจังหวัด ต้องการทราบวันเปิดเทอมที่แน่นอน เพื่อวางแผนการเดินทางกลับ และ
14 เนื่องจากบางจังหวัดมีการปิดการเดินทางเข้าออกจนถึงวันที่ 30 เมษายน ทำให้มีผลต่อการเดินทางมากรุงเทพฯ

15 นักศึกษาบางรายที่บ้านมีรายได้ลดลง ทำให้กังวลเรื่องค่าเทอม

16 อาจารย์บัณฑิตชี้แจงว่า เร็วๆนี้จะมีการประชุมหารือเรื่องการเปิดเทอม ในที่ประชุม ทปอ.ซึ่งเป็นการประชุม
17 อธิการบดีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เลื่อนเปิดเทอมของนักเรียนระดับ
18 ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้ว แต่ในระดับมหาลัยซึ่งขึ้นกับกระทรวง อว. ยังไม่มีข้อตกลง อาจจะมีกระทบใน
19 คณะที่เป็นวิชาชีพ เช่น คณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ หากมีข้อสรุปที่ชัดเจน จะรีบแจ้งให้
20 นักศึกษาทราบทางไลน์กลุ่ม

21 **ชั้นปี 4**

22 อาจารย์รัชชพินแจ้งว่า วิชา Research ดำเนินการประเมินผลเสร็จสิ้นแล้ว

23

24 **ชั้นปี 3**

25 นักศึกษาเหลือการสอบปลายภาค ประมาณ 9-10 วิชา โดยยังไม่ทราบว่า จะสอบเมื่อไหร่ และรูปแบบใด เนื่องจาก
26 ยังไม่มีข้อสรุปจากแต่ละรายวิชา ทำให้อาจมีปัญหาในการวางแผนการอ่านหนังสือสอบ ในส่วนการฝึกปฏิบัติการ
27 แล็บเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งทันตกรรมหัตถการ และทันตกรรมประดิษฐ์ และมีการประเมินผลแล้ว

1 อาจารย์บัณฑิต แจ้งว่า หลังการประชุมกรรมการทบ.อาจจะได้ความชัดเจน โดยให้นักศึกษาใช้เวลาในช่วงนี้ใน
2 การเตรียมความพร้อมจนถึง 30 เมษายน จะมีการสอบถามไปยังภาควิชาต่างๆ เรื่องการประเมินผล ปัจจุบัน หากมีการ
3 สอบ จะเป็นการสอบออนไลน์ที่บ้านเท่านั้น จะไม่มีการจัดสอบที่มหาวิทยาลัย

4 ผู้ประสานงานยกตัวอย่างว่า มีมหาวิทยาลัยอื่นที่ทำการสอบออนไลน์ แต่ก็ยังมีช่องโหว่ให้สามารถทุจริตได้
5 อ.บัณฑิตชี้แจงว่าการ จะสอบออนไลน์ ต้องมีอุปกรณ์เสริม เช่น กล้องที่สามารถถ่ายภาพนักศึกษาเพื่อพิสูจน์ว่าผู้สอบ
6 อยู่ในห้องคนเดียว เพื่อไม่ให้มีการทุจริต และอาจมีความผิดพลาดทางเทคนิคได้หลายอย่างเช่น แบตเตอรี่หมด หรือมี
7 การแอบสื่อสารกับผู้อื่นทาง social network เป็นต้น จึงขอให้พิจารณาการประเมินเปลี่ยนเป็นการทำรายงานหรือวิธี
8 อื่นๆ แทน หากเป็นไปได้

9 อาจารย์ราชัยเสนอวิธีการสอบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม office โดยจะส่งวิธีการให้อาจารย์บัณฑิตคู่อีกครั้ง
10 ประธานเสนอให้นักศึกษาลองเสนอความคิดเห็นวิธีการประเมินผล ในแต่ละรายวิชา ผ่านกรรมการอาจารย์ที่
11 ปรีกษาหรือผ่านไปยังหน่วยการศึกษา

12 **ชั้นปี 2**

13 นักศึกษาอยู่ในช่วงสอบกลางภาค ซึ่งยังมีหลายรายวิชาที่ยังไม่ได้สอบ หากขยกรวบยอดไปสอบรวมกับ
14 รายวิชาในช่วงปลายภาค เกรงว่าจะหนักไปสำหรับนักศึกษา

15 ส่วนของ Lab Occlusion จบแล้ว เหลือแต่ในส่วนทำรายงาน Lab Gross Anatomy จบแล้ว เหลือสอบปลาย
16 ส่วนวิชา Histology และ Neurology ยังไม่ได้สอบกลางภาค โดยตามตารางเดิมจะสอบปลายภาคเสร็จประมาณต้น
17 มิถุนายน รายวิชาอื่นๆ จะทำ Lab ได้ลำบากเนื่องจากเรียนทางออนไลน์ ทำให้ มีการโต้ตอบและปฏิสัมพันธ์น้อย
18 ความน่าสนใจน้อยลง ปัจจุบัน ยังมีตารางเรียนทุกวัน เป็นรูปแบบออนไลน์ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ติดขัดเรื่องอุปกรณ์
19 การเรียน

20 อาจารย์จกรเกียรติชี้แจงว่า วิชา Histology และ Neurology ที่ยังไม่สอบกลางภาค อาจารย์แต่ละคนจะมี
21 รูปแบบการประเมินผลที่แตกต่างกัน ถ้านักศึกษามีความคิดเห็นในเรื่องการประเมินผลที่เหมาะสมอย่างไร ให้เสนอ
22 มาทางอาจารย์ปานจิตต์ หัวหน้าภาควิชาฯ

23 ประธานฝากผู้ประสานงานชั้นปี หากมีปัญหาอื่นๆ จากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 รวบรวม
24 ปัญหาอื่นๆ แล้วส่งให้ ประธาน หรืออาจารย์บัณฑิต หรือถ้ามีข้อเสนอหรือตัวอย่างการแก้ปัญหาจากมหาวิทยาลัย
25 อื่นๆ สามารถเสนอได้

26
27
28

1 **นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ**

2 อาจารย์สิริรัก แจ้งว่า สามารถทำการสอนออนไลน์ได้ปกติ แต่พบว่ามีปัญหาเรื่องสอบประเมินผลเช่นกัน มี
3 นักศึกษาจำนวนมากสอบถามมาเรื่องวันเปิดเทอม-ปิดเทอม ปัจจุบัน ให้เจ้าหน้าที่หาข้อมูลเรื่องผลกระทบต่อนักศึกษา
4 ในด้านค่าใช้จ่าย ค่าเทอม

5 **ชั้นปี 1**

6 ประธานจะติดต่อนักศึกษาชั้นปี 1 สอบถามเรื่องผลกระทบต่างๆ ที่มี ฝากผู้ประสานงานปีอื่นๆ ที่พอจะติดต่อ
7 น้องปี 1 ได้ให้ลองสอบถามเรื่องปัญหาต่างๆ แล้วรายงานมาได้ อาจารย์สิริรักแจ้งว่า นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติปี 1
8 ที่เรียนร่วมกับ MUIC เปลี่ยนเป็นเรียนออนไลน์ทั้งหมด ทำให้มีการบ้านเยอะขึ้นกว่าเดิม

9 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบตามที่แจ้ง และเห็นสมควรให้ดำเนินการตามที่เสนอ

10 **ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง**

11 **2.1 กิจกรรมเสริมศักยภาพผู้การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (17-**
12 **18 สิงหาคม 2563)**

13 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่แน่นอน กิจกรรมนี้จะขอพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยฝากคุณเรณู
14 ประสานงานกับทีมที่จัดกิจกรรมไว้ก่อน

15 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นสมควรดำเนินการตามที่เสนอ

16 **2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการ Transformative learning สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปี**
17 **ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (19-21 สิงหาคม 2563)**

18 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่แน่นอน กิจกรรมนี้จะขอพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยฝากคุณเรณู
19 ประสานงานกับทีมที่จัดกิจกรรมไว้ก่อน

20 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นสมควรดำเนินการตามที่เสนอ

21 **2.3 กิจกรรมศิลปป้องกันตัว (วันที่ 26 สิงหาคม 2563)**

22 หากสถานการณ์ดีขึ้นแล้วทุกอย่างเป็นปกติ น่าจะจัดตามกำหนดการเดิม

23 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นสมควรดำเนินการตามที่เสนอ

24 **2.4 กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1 (วันที่ 23 กันยายน 2563)**

25 กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1 คาดว่าจะกลับมาอยู่ในห้องประชุมได้เหมือนเดิม หากสถานการณ์ดีขึ้น
26 โดยฝากอาจารย์ทุกท่านบันทึกวันที่จัดงานไว้ด้วย

27 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นสมควรดำเนินการตามที่เสนอ

1 **ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

2 ไม่มี

3 **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ**

4 **4.1 แต่งตั้งกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2563**

5 โดยปกติ ผู้ประสานงานชั้นปีจะมีการเปลี่ยนทุกๆ 2-3 ปี โดยในปีนี้จะมีการเปลี่ยนนักศึกษาผู้ประสานงาน ปี
6 3 โดยประธานฝากผู้ประสานงานชั้นปีให้หาเพื่อนนักศึกษาชั้นปีมาเป็นตัวแทน ผู้ประสานงานปี 6 จะจบการศึกษา
7 ส่วนผู้ประสานงานปี 5, 4, 2 ยังเหมือนเดิม และฝากผู้ประสานงานปี 2 ติดต่อหานักศึกษาปี 1 มาเป็นผู้ประสานงานปี 2
8 ในปีนี้ด้วย

9 ในส่วนของกรรมการที่เป็นอาจารย์ ประธานได้เชิญอาจารย์พิภพ และอาจารย์ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ ในปี
10 2563 เข้าร่วมเป็นกรรมการฯ อาจารย์ราชัย แจ้งขออนุญาตออกจากกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากมีภารกิจ
11 มาก

12 การทบทวนชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของปี 63 มีอาจารย์ที่สนใจเป็นอาจารย์สายรหัสเพิ่ม 'ได้แก่' อาจารย์ประณัย
13 อาจารย์ชากร อาจารย์อักรินทร์ อาจารย์เวทัส (อยู่สาย 053 อาจารย์นิติ) และอาจารย์ใหม่จากภาควิชาต่างๆ โดยจะมี
14 อาจารย์หลายท่านที่นักศึกษาสายรหัสจบการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีนักศึกษาอยู่ในสายรหัสแล้ว

15 ประธานฝากนักศึกษาสำรวจในชั้นปีว่า มีสายรหัสไหน ที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ค่อยมีโอกาสได้พบนักศึกษา
16 โดยให้ผู้ประสานงานแต่ละชั้นปีสอบถามแบบไม่เป็นทางการกับเพื่อนๆ แล้วส่งข้อมูลมาให้ ประธาน ภายใน 2
17 สัปดาห์ ก่อนวันที่ 30 เมษายน

18 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นสมควรดำเนินการตามที่เสนอ

19 **4.2 ปัญหาการศึกษา**

20 มีเหตุการณ์ที่นักศึกษาชั้นปี 3 มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม คอยเฝ้าติดตามนักศึกษาชายที่คณะแพทยศาสตร์ มอ.
21 ซึ่งเป็นรุ่นน้องโรงเรียน โดยบางครั้งมีการลาเรียนและโดดเรียน เพื่อไปคอยติดตามพบ ทำให้อีกฝ่ายเสียการเรียน และ
22 รู้สึกถูกคุกคาม อาจารย์บัณฑิตแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า มี 2 ครั้งที่ ผู้ปกครองของนักศึกษาของ มอ. แจ้งความ ลงบันทึก
23 ประจำวัน ว่านักศึกษาเราไปคุกคาม โดยครั้งที่ 2 ได้ข้อมูลว่า นักศึกษาของเราพบวัตถุอันตรายอยู่กับตัวด้วย ทางคณะ
24 แพทยศาสตร์ มอ. ส่งจดหมายมาที่คณะฯ ให้ป้องปรามนักเรียนของเรา

25 อ.บัณฑิตชี้แจงว่า ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว แต่ยังไม่มีการสืบสวนเนื่องจาก
26 ติดสถานการณ์โควิด ขณะนี้ขอให้เป็นตามกระบวนการหาข้อเท็จจริงก่อน

27 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นสมควรดำเนินการตามที่เสนอ

28

1 **4.3 กิจกรรมของฝากจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6**

2 คณะกรรมการฯ ได้หารือถึงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปี 6 พิจารณาปัจฉิมนิเทศออนไลน์ โดยอาจจัด
3 รวมกับ Exit interview 1.30 ชม. แล้วเป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศต่อ โดยอาจารย์ทุกท่านให้อีวาท และอาจจะรวบรวม
4 อาจารย์ท่านอื่นๆให้อีวาท ผ่านวิดีโอ มีช่วงของฝากอาจารย์ที่ปรึกษาต่อ โดยของฝากเป็นวิดีโอที่ให้นักศึกษาทำช่วง
5 ฝึกภาคสนามปี 6 ในส่วนรูปแบบหลักปีนี้ไม่มีภาพสายรหัส จะใช้เป็นรูปรวมชั้นปีแทน

6 กรรมการฯเห็นว่า กำหนดวัน เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม ช่วงบ่าย ถ้าในช่วงนั้นสามารถรวมตัวคณะได้ จะจัดที่
7 คณะฯ แต่ถ้าไม่ได้ จะจัดแบบออนไลน์เหมือนเดิม

8 ในส่วนของวิดีโอ ที่ให้นักศึกษาทำให้อาจารย์คมสัน รวบรวมไว้ก่อน

9 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นสมควรดำเนินการตามที่เสนอ

10 **4.4 การทำเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม**

11 ประธานเสนอให้ทำเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่ทำงานสโมสรนักศึกษาฯ และประธานชมรมต่างๆ เพื่อเป็น
12 เกียรติประวัติ และนำไปใช้ประโยชน์ในการสมัครทำงานและเรียนต่อในอนาคต อาจารย์บัณฑิตเสนอเพิ่มว่า ควรมี
13 เกียรติบัตรให้กรรมการสโมสรฯที่มีตำแหน่ง ประธานชมรมที่ลงทะเบียนกับสโมสรนักศึกษาฯ และประธานของ
14 กิจกรรมใหญ่ๆ ของเท่านั้น ส่วนประธานชมรมที่ยังไม่ได้ ลงทะเบียนให้มาคุยกับสโมสรนักศึกษาฯ ทั้งนี้ พึงจัดทำ
15 เกียรติบัตรสำหรับนักศึกษารุ่นที่กำลังสำเร็จการศึกษาในปี 2563 นี้ ฝากให้นายกสโมสรนักศึกษาฯ ส่งชื่อมาให้
16 อาจารย์บัณฑิตเซ็นเกียรติบัตรให้ และเสนอให้ทำเนียบกรรมการสโมสรนักศึกษาฯทุกปี โดยทำย้อนหลังไปจนถึงปี
17 แรกๆ

18 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นสมควรดำเนินการตามที่เสนอ

19

20 นัดหมายประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 (หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่จะแจ้งต่อไป)

21 **ปิดประชุมเวลา 14.50 น.**

22

23 อาจารย์ทพญ. สิริทิพย์ อมรสุธเดช

24 กรรมการและเลขานุการ

25 ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

26

27

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ. พรพจน์ เพ็ญธารทิพย์

29 ประธานกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา